



ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๑๓

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีสถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาในต่างประเทศ ให้ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศที่จัดหลักสูตรต้องรับรองว่าหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศเป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุนภาคเรียน/ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กำหนดให้นำประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมาใช้ โดยอนุโลม กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๒ โทรสาร. ๐๒-๒๕๔๔-๕๐๙๑

ที่ กค ๐๔๒๒.๗/๐ ๑๘๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด  
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยมีสถานศึกษาในประเทศหลายแห่งได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาในต่างประเทศ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ/ข้อตกลง/จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศ มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศ โดยสถานศึกษาในประเทศที่จัดหลักสูตรต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศเป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบุมหาภาคการศึกษา/ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชาฉิรฉิน วิคนไชย)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานคำตอบแทนและสวัสดิการ

กลุ่มงานคำตอบแทนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗